

ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 02/2024

001. SƠN BÌNH/ SẾ ĐIỀU BINH, ĐIỀU HÀNH TRANG TRỌNG TẠI LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ// Quân đội nhân dân.- Số 22578.- Ngày 22/02/2024 - Tr.1+7

Sáng 21-2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tiểu ban điều binh, điều hành Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ tổ chức điều binh, điều hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/ 7-5-2024). Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị.

Theo Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, các cơ quan, đơn vị tham gia điều binh, điều hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ triển khai cơ bản theo kế hoạch. Cơ quan tiếp tục bám nắm, đề nghị phê duyệt các đề án, kế hoạch lên quan; Tổ chức khảo sát xác định vị trí bố trí trận địa pháo lễ; tiến hành hiệp đồng bố trí ăn ở, luyện tập và các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn; kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật, cơ động lực lượng tại thực địa; triển khai các mặt bảo đảm cho luyện tập, hợp luyện và làm nhiệm vụ chính thức theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, điều binh, điều hành, là nội dung cốt lõi tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện hình ảnh, uy tín của Quân đội. yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện đề án của Bộ Tổng Tham mưu, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Các đơn vị khẩn trương ổn định biên chế, thành lập ban tổ chức của đơn vị, tổ chức huấn luyện cơ bản, lấy luyện tập cơ bản từng người, từng tổ, từng hàng là chính, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong 1/3 khối, 1/2 khối đến cả khối, bảo đảm yêu cầu: Đúng, đều, nhanh, mạnh, đẹp, thống nhất. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bảo đảm tốt các mặt: Tác chiến; kỹ thuật; hậu cần; thông tin liên lạc; an ninh, an toàn... Xây dựng quy chế thi đua, theo dõi, đánh giá cụ thể từng cơ quan, đơn vị trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch, sau khi huấn luyện điều binh, điều hành tại đơn vị, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2024 sẽ tổ chức huấn luyện và hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 cơ động lên thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức.

002. HƯƠNG GIANG - THẾ ANH/ CÔNG AN ĐIỆN BIÊN KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH ĐẤU TRANH TRẦN ÁP TỘI PHẠM DỊP TẾT// Công an nhân dân.- Số 6777.- Ngày 16/02/2024 - Tr.8

Ngày 15/2/2024, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ trao thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phối hợp, đấu tranh phá chuyên án 923P và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ công an cũng vừa gửi thư khen, chúc mừng tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp, đấu tranh phá chuyên án 923P và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Trong những ngày giáp Tết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án 923P. Đây là chuyên án chúng ta tổ chức phá án ngay tại đặc khu kinh tế do nước ngoài thuê của Lào. Đấu tranh chống tội phạm ma túy, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại nước ta đã rất khó khăn, tại nước bạn lại càng khó khăn hơn nữa, tại đặc khu kinh tế do nước ngoài thuê của nước bạn Lào lại càng khó khăn hơn. Quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt khách quan và chủ quan, chưa nói yếu tố quan hệ quốc tế. Nhưng các đơn vị trực tiếp tham gia phá án đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các đơn vị chức năng của bạn phá thành công chuyên án, bắt giữ, khởi tố 27 đối tượng, giải cứu được 07 công dân Việt Nam bị lừa đảo đưa sang lao động bất hợp pháp như lao động khổ sai về nước. Đó là thành tích đặc biệt quan trọng mà các đồng chí đã đạt được trong những ngày giáp tết”.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Điện Biên đã đồng loạt ra quân, bám nắm địa bàn, đối tượng, ngay trong ngày 30 và mùng 1 Tết, Công an huyện Nậm Pồ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng và các lực lượng chức năng của huyện kịp thời truy bắt được nhóm đối tượng gây án chết người và nhóm đối tượng hiếp dâm xảy ra trên địa bàn để đồng bào yên tâm vui tết, đón xuân.

Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy đã trao thưởng cho 12 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và trao thưởng cho 2 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc, lập chiến công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

003. HOÀNG PHONG/ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 06 Ở ĐIỆN BIÊN// Công an nhân dân.- Số 6779.- Ngày 18/02/2024 - Tr.3

Là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, đời sống của phần lớn người dân còn gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, cùng tư duy đổi mới dám nghĩ dám làm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, các sở, ngành, sự ủng hộ, đồng hành của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong 2 năm triển khai Đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.

Khơi thông những “điểm nghẽn” về pháp lý

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổ Công tác triển khai Đề án 06, trong 2 năm qua, tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai 35 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, có 28 nhiệm vụ đã hoàn thành, 5 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 2 nhiệm vụ đang triển khai. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp tăng cường hiệu quả tuyên truyền Đề án 06 bằng nhiều hình thức phù hợp với phong tục, tập quán và tình hình của địa phương.

Muốn triển khai hiệu quả Đề án 06 thì một trong những điểm mấu chốt chính là hoàn thiện thể chế. UBND tỉnh đã ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 06 đang còn hiệu lực pháp luật. Đặc biệt, đẩy mạnh nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định, tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, trong đó số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đã được tỉnh phê duyệt đầu tư theo dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Điện Biên”. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai và thiết kế, xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác theo hướng cắt giảm 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không yêu cầu người dân phải nhập thông tin đã khai thác được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị, tỉnh Điện Biên đã quy định mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó xây dựng Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, triển khai kết nối trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã rà soát và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện theo quy định trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Đã tiếp nhận và xử lý 299.832 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đạt 76,0%.

Đối với 2 thủ tục hành chính liên thông, từ 10/7/2023 đến cuối năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hơn 5.903 hồ sơ. Công an tỉnh Điện Biên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả 34 “mô hình điểm” về bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và Đề án 06.

Tập trung số hóa, tăng cường kết nối dữ liệu

Kết quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo các lĩnh vực cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho

biết, đơn vị đã đẩy mạnh việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng thẻ CCCD gắn chip, VNeID nhằm cắt giảm các giấy tờ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám, chữa bệnh. Hiện đã trang cấp thiết bị đọc mã QR, đọc chip trên thẻ CCCD cho 139 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (đạt 100%) áp dụng tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip khi bệnh nhân đi khám, chữa bệnh BHYT; có 654.296 lượt tra cứu, trong đó tra cứu thành công 520.731 lượt, đạt tỷ lệ 80%.

Đồng chí Ngô Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên thông tin, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đã tiến hành thu nhận, tạo lập tài khoản ngân hàng cho hơn 20.590 trường hợp, tiến hành chi trả cho hơn 15.272 đối tượng, đạt 42,3%. Nhiều mô hình thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực, cơ sở giáo dục, y tế, công ty, doanh nghiệp... Đơn cử như Sở Y tế triển khai mô hình thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Đã có 6.080 lượt người bệnh thanh toán không dùng tiền mặt với số tiền là 7.843.419.945 đồng, chiếm 14,39%.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an tỉnh tăng cường CBCS xuống cơ sở để tổng rà soát các trường hợp chưa thu nhận CCCD, định danh điện tử; thành lập các tổ công tác lưu động để triển khai thực hiện. Tính đến 29/5/2023, Điện Biên là một trong 19 tỉnh trong cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (vượt kế hoạch của Bộ Công an giao 64 ngày); tính đến 4/10/2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (vượt chỉ tiêu của Bộ Công an giao 89 ngày). Công an tỉnh tiến hành làm sạch 5.566 dữ liệu khách hàng của các nhà mạng sai lệch thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tiến hành cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao cho 87.324 trường hợp.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện làm sạch dữ liệu chuyên ngành và cập nhật thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả, đã hoàn thành 100% việc cập nhật, bổ sung thông tin vào hệ thống đối với 90.255 dữ liệu hội viên Hội Nông dân, 45.454 dữ liệu hội viên Hội Người cao tuổi, 18.075 dữ liệu hội viên Hội Cựu chiến binh, 76.734 dữ liệu hội viên Hội Chữ thập đỏ, 1.056 dữ liệu Người có công, 387.624 dữ liệu người lao động và 108.748 dữ liệu phương tiện giao thông. Sở Nội vụ hoàn thành 100% hồ sơ cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền tỉnh.

Công an tỉnh cũng phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trong công tác làm sạch dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đến nay đã tiến hành làm sạch được 624.632 dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, đạt 99,7%, đứng thứ 4 toàn quốc. 100% dữ liệu hộ tịch đã được số hóa và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch Bộ Tư pháp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

phối hợp với Công an tỉnh rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dữ liệu về trẻ em được 185.818/215.267 trẻ (đạt 86,32%); cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu đối với 35.962/36.123 (đạt 99,4%) đối tượng BHHH vào phần mềm và chuẩn hóa dữ liệu theo Đề án 06.

Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tiến hành làm sạch và xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 đối với 187.209 trường hợp, đạt 94%; cấp hộ chiếu vaccine cho 501.977/514.911 người, đạt 97,5%. Ngành giáo dục Điện Biên đã tiến hành cập nhật, bổ sung được 182.369 dữ liệu học sinh, đạt 99,76%; 13.695 dữ liệu giáo viên, đạt 99,99%. Công an tỉnh phối hợp với cơ quan thuế làm sạch, chuẩn hóa 48.500 dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ công tác chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

004. NGỌC DIỆP - HÀ THUẬT/ ĐIỆN BIÊN - 'PHÊN DẬU' VỮNG CHẮC VÙNG TÂY BẮC// Giáo dục và Thời đại.- Số 38,39,40,41,42.- Ngày 13/202 đến 17/02/2024 - Tr.26+27

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa, song ý nghĩa và những giá trị lịch sử vẫn mang tính thời sự cho cả hôm nay và mai sau.

Gần 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết và phát huy giá trị lịch sử, nỗ lực phấn đấu xây dựng Điện Biên vững mạnh toàn diện, là “phên dậu” vững chắc trên cực Tây của Tổ quốc.

Những “trang sử” sống...

Những ngày đầu tháng 1, chúng tôi có dịp cùng anh Vũ Văn Yên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) đến thăm cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Văn Hội.

Tháng 10/1953, thanh niên Nguyễn Văn Hội (quê ở Hải Dương) khi ấy vừa tròn 16 tuổi đã nhập ngũ vào Trung đoàn huấn luyện của Bộ Tổng tư lệnh. Đến tháng 1/1954, trở thành chiến sĩ thuộc Đại đội 320, Tiểu đoàn 929, Trung đoàn 176, Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316) tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

“Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn 176 chúng tôi nhận nhiệm vụ áp giải tù binh về Thanh Hoá. Cuối tháng 3/1958, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp huấn thị, giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 176 trở lại Điện Biên xây dựng nông trường sản xuất”, ông Hội cho biết.

“Công tác cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện. Điểm chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2022 của tỉnh Điện Biên đạt 86,30/100 điểm, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 2 bậc so với năm 2021. Đây cũng là năm chỉ số CCHC của tỉnh xếp thứ hạng cao nhất từ trước tới nay”, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chia sẻ.

70 năm sau ngày chiến thắng đã trôi qua, những hình ảnh về năm tháng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, những trận chiến đấu ác liệt giành giật từng tấc

đất, đoạn hào diễn ra trên chiến trường Điện Biên Phủ, những cảm xúc hân hoan trong ngày vui ấy vẫn còn trong tâm trí ông.

Đến tận bây giờ, dịp nào kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ là ông Hội cũng dành thời gian để kể về những năm tháng hào hùng cho các con, cháu.

“Bố tôi vẫn hay kể về những tháng ngày trên chiến trường năm xưa. Hiếm nguy cận kề, nhưng mỗi người chiến sĩ khi ấy luôn hướng về phía trước, về nhiệm vụ giải phóng Điện Biên Phủ. Mỗi lần kể là một lần niềm tự hào ấy như sống dậy trong ông. Tôi hiểu điều đó, tôi cũng từng tham gia quân ngũ và vẫn luôn nhắc nhở cho con cháu mình phải luôn cống hiến hết mình cho Tổ quốc”, ông Nguyễn Văn Thành, con trai ông Hội chia sẻ.

“Con cháu sống trong hoà bình, có điều kiện học hành, làm ăn kinh tế khá khấm khá là tôi mừng. Mừng hơn là có công mình trong đó”, ông Hội nói. Niềm xúc động trong từng câu nói của ông Hội khiến tôi, anh Yên và cả những người nghe câu chuyện đó tin tưởng rằng: Niềm tự hào về chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ sẽ luôn sống mãi!

Chia tay chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Văn Hội, chúng tôi đến thăm nhà cụ Cà Thị Ính (90 tuổi) trú tại bản Bông, xã Noong Hẹt. Không tham gia kháng chiến, nhưng những hình ảnh của tháng ngày cùng gia đình chạy “mưa bom”, ngủ dưới hầm sâu, rồi bị dồn về trại tập trung trong tâm trí bà cụ vẫn còn rõ nét.

Cụ Ính nhớ lại: “Cuối năm 1953, thực dân Pháp đến chiếm đóng, người dân khắp các bản làng lòng chảo Mường Thanh đều bị bắt dồn về trại tập trung ở bản Noong Nhai (nay thuộc xã Thanh Xương, huyện Điện Biên). Cả nhà tôi cũng đều phải di chuyển về đó. Đến khi quân đội ta về giải phóng Điện Biên, chúng tôi mới được trở về nhà. Khi ấy, bố tôi đã mất ở Noong Nhai rồi”.

Chúng kiến những thay đổi của mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ theo từng năm tháng, cụ Ính xúc động: “Nhờ có Đảng, có Nhà nước mà cuộc sống của người dân Mường Thanh giờ thay đổi nhiều lắm. Trước kia, khu nhà tôi ở chỉ toàn là bãi hoang và rừng tre. Nhưng giờ đây, bản làng có rất nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên. Đường bê tông về tận bản, trường học được dựng lên, con cháu được học hành, cuộc sống ngày càng no đủ”.

Hoa nở trên vùng chiến sự

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Nhân dân các dân tộc Điện Biên đã đóng góp sức người, sức của cùng với quân, dân cả nước làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Sau giải phóng, Điện Biên bắt đầu công cuộc xây dựng, kiến thiết trong điều kiện bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, đồng ruộng bị cày xới với ngón ngang vũ khí, bom đạn còn sót lại, Nhân dân ly tán.

Khó khăn, thách thức là vậy, song phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; chăm lo xây dựng,

củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều năm liền Điện Biên duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao với cơ cấu kinh tế chuyên dịch theo hướng tích cực. Điển hình nhất là năm 2023.

Theo ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song Điện Biên đã không ngừng nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Có 14/26 chỉ tiêu chủ yếu trong các lĩnh vực đã đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

“Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 của tỉnh Điện Biên ước đạt 7,86%, đạt cao hơn so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đạt khá cao so bình quân chung của cả nước (dự báo 5%), thuộc top đầu của 14 tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyên dịch theo đúng định hướng”, ông Lê Thành Đô nhấn mạnh.

Lĩnh vực công nghiệp xây dựng tiếp tục là điểm sáng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các chương trình, dự án trọng điểm tiếp tục được Điện Biên quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành đưa vào khai thác trở lại từ ngày 2/12/2023 là động lực, tạo đà cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Là người dân sinh ra và lớn lên tại Điện Biên, chị Lê Thị Dung (41 tuổi) không khỏi vui mừng trước sự kiện lần đầu tiên Điện Biên đón máy bay cỡ lớn. Đó là lúc 11h20 ngày 1/12/2023, chiếc Airbus A321 mang số hiệu VN-A396 đã chạm bánh xuống mặt đường băng sân bay Điện Biên, chính thức ghi dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử, sân bay này đón nhận thành công một máy bay cỡ lớn, hiện đại.

“Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay phản lực tại sân bay Điện Biên được coi là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà bất cứ người dân nào của Điện Biên cũng đều rất vui trước dấu mốc lịch sử này!”, chị Dung bày tỏ.

Năm 2023, trong bối cảnh tỉnh Điện Biên dừng hoạt động Cảng Hàng không để phục vụ thi công mở rộng sân bay, song song với việc tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hoá, thể thao, lễ hội cùng với việc tăng cường quảng bá, giới thiệu về mảnh đất con người Điện Biên, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển mạnh, có mức tăng trưởng cao.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá của Điện Biên đã tăng 28,93%; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 26,45%; tổng doanh thu của hoạt động vận tải tăng 45,12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 33,76%.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, phát thanh truyền hình, thông tin, truyền thông có nhiều đổi mới, tiến bộ; giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm,... được tập trung thực

hiện, đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay với kết quả đạt 99,51%.

Vang mãi trang sử vàng...

Là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, có tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Thực hiện củng cố khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; duy trì và mở rộng các hoạt động đối ngoại. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, từng bước đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Gần 70 năm qua, Điện Biên vinh dự và tự hào được thay mặt nhân dân cả nước gìn giữ và phát huy giá trị quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ - một trong 10 di tích đặc biệt của cả nước được công nhận lần đầu. Những dấu tích chiến tranh còn lại của quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ đang được gìn giữ, bảo tồn và phát huy, là điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước đến với Điện Biên.

Điện Biên là nơi sinh sống của 19 dân tộc anh em với những phong tục, tập quán nét văn hóa phong phú và đặc sắc. Tiềm năng du lịch lịch sử và du lịch văn hóa đã và đang được Điện Biên khai thác, phát huy, mỗi năm thu hàng trăm ngàn lượt khách trong nước và quốc tế.

Từ tiềm năng, thế mạnh này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên đã xác định, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ là một trọng tâm trong phát triển kinh tế, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Những chuyển biến, đổi thay và thành tựu nổi bật của Điện Biên sau gần 70 năm đã khẳng định sức mạnh đoàn kết của Nhân dân các dân tộc, niềm tin của người dân đối với đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng góp sức xây dựng một Điện Biên phát triển, ấm no.

Trong tình hình mới, tỉnh Điện Biên xác định sẽ kế thừa, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng để tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đẩy mạnh việc khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, đi đôi với mở rộng quan hệ hợp tác thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ

tăng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công trình về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Song song với đó, Điện Biên xác định sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động, phát triển mạnh các thành phần kinh tế và kinh tế vùng. Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tại Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện có hiệu quả. Đến nay, đã có 3.104/5.000 hộ đã hoàn thành việc làm nhà. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được triển khai tích cực và nhận được sự quan tâm ủng hộ của Trung ương, các tỉnh thành trong cả nước.

005. H.SEN/ ĐẾN ĐIỆN BIÊN SỐNG LẠI VỚI LỊCH SỬ VINH QUANG// Đại biểu nhân.- Số 53.- Ngày 22/02/2024 - Tr.8

Tại họp báo Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” chiều 21.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng khẳng định sẽ tranh thủ thời cơ giới thiệu tới du khách những tiềm năng của địa phương về du lịch lịch sử gắn với tâm linh.

Điện Biên được biết đến là mảnh đất lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Những di tích như: Đồi A1, Hàm De Castries, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng hay Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ... được đầu tư tôn tạo đã đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài thế mạnh du lịch lịch sử, Điện Biên còn là mảnh đất giàu tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm bản sắc văn hóa của 19 dân tộc và du lịch tâm linh...

Trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030 nêu rõ: phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế dựa trên ba trụ cột chính là: du lịch lịch sử – tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng, địa phương sẽ tận dụng các cơ hội từ Năm Du lịch Quốc gia 2024 để quảng bá các trụ cột du lịch. Ngay biểu trưng và khẩu hiệu Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 được thiết kế dựa trên màu sắc đặc trưng của du lịch Điện Biên, với màu vàng tượng trưng cho du lịch lịch sử - tâm linh; các màu chàm, xanh lá, tím nhạt biểu trưng cho du lịch

văn hóa, khám phá cảnh quan thiên nhiên; màu xanh da trời tượng trưng cho du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, giúp cân bằng năng lượng và mang đến cảm xúc tích 2024 thể cực.

"Biểu trưng và khẩu hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên hiện lời mời gọi du khách hãy đến Điện Biên để cùng sống lại với lịch sử vinh quang và có những trải nghiệm bất tận, để thêm yêu mảnh đất cực Tây Tổ quốc. Đến để hoài niệm, tri ân các thế hệ cha ông, để tự hào với lịch sử dân tộc, từ đó thêm trân quý với những gì mình đang có...", ông Vừ A Bằng nhấn mạnh.

006. TIẾN ĐẠT/ HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRAO TẶNG 21 CĂN NHÀ CHO HỘ NGHÈO TỈNH ĐIỆN BIÊN// Đại đoàn kết.- Số 60.- Ngày 29/02/2024 - Tr.5

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc trị giá 1,05 tỷ đồng.

Trao bằng tượng trưng 21 căn nhà đại đoàn kết tới UB TƯ MTTQ Việt Nam, ông Peter Hồng, Ủy viên UB TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài ý thức rất rõ về trách nhiệm kết nối tinh thần đoàn kết của thành viên trong Hiệp hội. Vừa qua, tại Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra 43 thành viên vào Ban Chấp hành, hội tụ từ 40 quốc gia, đây là những kiều bào tiêu biểu, đại diện cho Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và có nhiều đóng góp cho hoạt động ủng hộ các nguồn lực.

Ông Peter Hồng mong muốn, thời gian tới UB TƯ MTTQ Việt Nam tạo điều kiện cho một số thành viên của Hiệp hội được hiệp thương là Ủy viên UB TƯ MTTQ Việt Nam, để mỗi người có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Từ đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi người để tiếp tục trao đổi, đưa chương trình đào tạo tiếng Việt đến với người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổng kết việc thực hiện Đề án 1797 của Chính phủ về “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024” và đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước nghĩa cử cao đẹp của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã chung sức, đồng lòng đóng góp nguồn lực làm nhà cho người nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc; đồng thời chúc mừng những kết quả đạt được của Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2028. Thành công của Đại hội chính là sự hội tụ, hợp sức những người con mang dòng máu Lạc Hồng, cùng nhau hướng về đóng góp cho Tổ quốc.

Giới thiệu về Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong cuốn sách, Tổng Bí Thư cũng đã đề cập và đã đánh giá rất cao về vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài.

“Ai sinh ra cũng mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, mang trong mình hai chữ 'quê hương' thân thương và thiêng liêng. Dù có đi đâu, hai tiếng quê hương đó vẫn luôn trong tiềm thức và người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới luôn hướng về quê hương với sự chung tay, sẻ chia để góp thêm nguồn lực hỗ trợ những mảnh đời, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cảm ơn sự chung tay ủng hộ của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn Chủ tịch UBTTU MTTQ Việt Nam đã chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Với sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái cùng sự nỗ lực của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đến thời điểm này 5.000 căn nhà Đại đoàn kết đã được hoàn thiện, mang lại mái ấm kiên cố, khang trang cho người nghèo.

“Từ thành công của chương trình, thời gian tới, UBTTU MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên cả nước. 21 căn nhà từ sự vận động, quyên góp của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ mang đến niềm vui, giúp người nghèo an cư lạc nghiệp và tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần tương thân tương ái, cùng sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong xã hội.

Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, chúc những doanh nhân người Việt ở nước ngoài luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn và thành công.

007. LÊ THANH/ ĐIỆN BIÊN: BẢO ĐẢM HƠN QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI CÓ NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI// Đại biểu nhân dân.- Số 55.- Ngày 24/2/2024 - Tr.5

Ngày 23.2, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Tính đến thời điểm 31.12.2023, toàn huyện có 67 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 9 đơn vị so với thời điểm 31.12.2015. Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đã tinh giản 138 viên chức các đơn vị sự nghiệp. Số biên chế do tỉnh giao năm

2015 là 2.232 biên chế, năm 2023 tinh giao là 1.968 biên chế, số biên chế do tinh cắt cơ học là 264 biên chế, giảm 11,82% so với năm 2015. Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, UBND huyện đã giải trình làm rõ những nội dung thành viên đoàn giám sát yêu cầu; đồng thời, đề nghị tăng mức trợ cấp chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3.6.2023 của Chính phủ, nhằm bảo đảm hơn nữa quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

008. HOÀNG TRƯỜNG/ ĐIỆN BIÊN KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024// Quân đội nhân dân.- Số 22582.- Ngày 26/02/2024 - Tr.2

Ngày 25-2, tại TP Điện Biên Phủ, Tỉnh đoàn Điện Biên chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. Tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại tỉnh Điện Biên với các hoạt động trọng tâm như: Khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” cấp tỉnh; tổ chức các hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong... Dịp này, Tỉnh đoàn Điện Biên trao nhiều phần quà tặng gia đình chính sách trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, trao xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc trao 500 bản đồ Việt Nam tặng Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 8.000 cây xanh tặng huyện Nậm Pồ...

009. Sỹ Tuyển/ TĂNG GẤP ĐÔI CHUYẾN BAY PHỤC VỤ NĂM DU LỊCH QUỐC GIA ĐIỆN BIÊN 2024// Đại đoàn kết.- Số 59.- Ngày 28/2/2024 - Tr.3

Ngày 27/2, thông tin từ Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 6/3 đến 30/3, Hãng sẽ tăng gấp đôi tần suất các chuyến bay đến Điện Biên nhằm phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2024, hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cụ thể, trong thời gian này, Vietnam Airlines sẽ có 2 chuyến khứ hồi giữa Hà Nội và Điện Biên. Trong đó, các chuyến bay VN1804, VN1806 khởi hành từ Hà Nội lúc 13 giờ 05 và 14 giờ 05; các chuyến bay VN1805, VN1807 khởi hành từ Điện Biên lúc 14 giờ 40 và 15 giờ 40.

Việc tăng chuyến bay của hãng nhằm đồng hành cùng Chính phủ và địa phương trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia, làm cầu nối hiệu quả đưa du khách đến khám phá vùng đất Tây Bắc.

Với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 sẽ có 169 chương trình, hoạt động hấp dẫn diễn ra trong suốt năm 2024. Một trong những điểm nhấn của năm là lễ hội hoa ban chủ đề “Về miền hoa ban” khai mạc ngày 16/3. Tại lễ

hội, du khách sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị như dâng hương đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên; chiêm ngưỡng show thực cảnh huyền tích, lịch sử và văn hóa dân tộc Thái; trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao; thưởng thức liên hoan nghệ thuật Xòe Thái và khèn Mông...

Dự kiến, năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 sẽ thu hút 1,3 triệu lượt khách đến nơi đây.

Sân bay Điện Biên được khôi phục từ sân bay Mường Thanh do người Pháp xây dựng. Sân bay này có một đường băng dài 1.830m, rộng 30m, được đưa vào sử dụng từ năm 1994, hệ thống trang thiết bị giản đơn, sân đỗ máy bay có 3 vị trí đỗ, nhà ga hành khách được xây dựng năm 2004 có công suất 300.000 khách/năm.

Do hạn chế về hạ tầng và trang thiết bị nên sân bay Điện Biên chỉ khai thác được dòng máy bay phản lực cánh quạt loại nhỏ như ATR 72, máy bay phản lực nhỏ như Embraer 190 vào ban ngày trong điều kiện thời tiết cho phép.

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với quy mô đường băng dài 2.400m, rộng 45m; cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương.

Sau khi nâng cấp, từ ngày 2/12/2023, sân bay Điện Biên đã khai thác các đường bay từ Hà Nội, TPHCM với Điện Biên bằng máy bay Airbus A321, A320.

010. NGUYỄN ANH/ NĂM DU LỊCH QUỐC GIA - ĐIỆN BIÊN 2024: LÀM NỔI BẬT ĐIỆN BIÊN PHỦ VINH QUANG VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM BẤT TẬN// Văn hóa.- Số 23.- Ngày 21/02/2024 - Tr.6

Ngày 20.2, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đồng chủ trì Chương trình làm việc giữa Bộ VHTTDL và tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và các hoạt động Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Tạ Quang Đông và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, về phía tỉnh Điện Biên có phó bí thư thường trực tỉnh ủy Mùa A Sơn, chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và các thành viên đoàn công tác.

Đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch quốc gia

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất, kéo dài suốt trong năm, với quy mô, phạm vi toàn quốc. Trong đó, Bộ VHTTDL chỉ đạo tổ chức, định hướng, tổ chức truyền thông và tổ chức một số hoạt động quốc gia, quốc

tế; tỉnh Điện Biên chỉ đạo đảng cai tổ chức (Lễ Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động liên quan); các Ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành trong cả nước phối hợp, hỗ trợ, có các hoạt động hưởng ứng.

Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra tối 16/3, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (dự kiến sẽ được THPT trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV). Lễ Bế mạc dự kiến vào cuối tháng 12/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 sẽ diễn ra 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng. Trong đó, 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ VH-TT-DL, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Tạo sự phát triển đột phá về du lịch cho Điện Biên

Cho biết đã tập trung mọi nguồn lực, tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu: “Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến vào nội dung Đề án tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do tỉnh Điện Biên trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 28/12/2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ theo đúng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Chương trình, Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Việc triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng được triển khai từ rất sớm. Tháng 5/2023, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, đến thời điểm này, toàn bộ 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho nhân dân đã hoàn thành theo đúng nội dung chương trình đã đề ra.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên cũng đã khánh thành tháng 12/2023. Nhiều công trình, dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị phục vụ các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch quốc gia 2024 cũng đã hoàn thành; một số dự án, công trình đang tiếp tục triển khai.

“Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng

Điện Biên Phủ. Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 nhằm góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Vì thế, tỉnh Điện Biên rất mong muốn Bộ VHTTDL và các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ tổ chức hiệu quả, thành công”, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường nói.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chương trình lớn của đất nước trong năm nay. Yêu cầu được tổ chức trang trọng, đặc sắc, ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước, những người đã không tiếc tuổi xuân, xương máu để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chương trình nghệ thuật trong Lễ kỷ niệm phải được tổ chức xứng tầm ngày lễ trọng đại, đảm bảo tính chính trị, tính văn hoá, tính nghệ thuật và đại đoàn kết dân tộc” Đến nay, nhiều hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì tại Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 đang được triển khai, đúng tiến độ như: Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động tám lớn, Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc; Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Bộ trưởng giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL như: Cục Thể dục Thể thao, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Vụ Thư viện... phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên để tổ chức thành công các hoạt động theo đúng Kế hoạch. Năm Du lịch quốc gia 2024 phải làm nổi bật được lịch sử vinh quang, hào hùng của vùng đất Điện Biên Phủ; khai thác, phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc; góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo./.

011. NGUYỄN ANH/ NĂM DU LỊCH QUỐC GIA - ĐIỆN BIÊN 2024: HÀNG TRĂM SỰ KIỆN HẤP DẪN// Văn hóa.- Số 24.- Ngày 23/02/2024 - Tr.6

Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng chủ trì họp báo.

Diễn ra 169 chương trình, sự kiện

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho biết, Điện Biên được biết đến là mảnh đất lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. “Những di tích như: Đồi A1, Hàm De Castries, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng hay Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ... được đầu tư xây dựng, tôn tạo đã đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của đông đảo du khách trong nước và quốc tế”, Thứ trưởng khẳng định.

Ngoài thế mạnh du lịch lịch sử, Điện Biên còn là mảnh đất giàu tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe với hệ thống suối khoáng nóng, các homestay được đầu tư hay du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm bản sắc văn hóa của 19 dân tộc. Trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế dựa trên ba trụ cột chính là: Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Để tiếp tục phát huy vai trò của du lịch Điện Biên trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực Tây Bắc, năm 2024, tỉnh Điện Biên vinh dự được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”. Với 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng trong đó có 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ VHTTDL, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, qua sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”, những giá trị, tiềm năng của du lịch Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc và du lịch Việt Nam nói chung sẽ được hội tụ, phát huy và quảng bá hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cho biết: “Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là Lễ Khai mạc, gắn với tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Với chủ đề: “Về miền Hoa Ban”, Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 16.3 tại Quảng trường 7.5, thành phố Điện Biên Phủ; Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tâm cao được tổ chức vào tối ngày 6.5.2024 tại Quảng trường 7.5, thành phố Điện Biên Phủ. Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào sáng ngày 7.5, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên; Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên, Liên hoan Âm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8.2024, tại Quảng trường 7.5, thành phố Điện Biên Phủ; Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 dự kiến diễn ra vào quý II.2024; Lễ Tổng kết, Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024” tổ chức vào tháng 12.2024 tại thành phố Điện Biên Phủ.

Đồn lực cho sự kiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, nổi bật với sự kiện trọng đại Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 115 năm thành lập tỉnh; 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 270 năm ngày nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư... với kỳ vọng

đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Điện Biên là địa phương duy nhất tại khu vực Tây Bắc có đường bay kết nối với Hà Nội và TP.HCM. Đó là lợi thế để Điện Biên phát triển du lịch. Năm 2023, Điện Biên đón 1,1 triệu lượt du khách, tổng thu từ du lịch đạt 1.700 tỉ đồng. Năm 2024, Điện Biên đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 2.200 tỉ đồng.

Năm Du lịch quốc gia 2024, tỉnh Điện Biên mong muốn nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cộng đồng về vai trò của du lịch trong nền kinh tế; đề cao vai trò của người dân trên địa bàn về phát triển du lịch. Không ai khác, để phát triển du lịch thì vai trò trung tâm phải thuộc về cộng đồng, người dân. Chúng tôi cũng kỳ vọng, Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ tăng doanh thu từ hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, tạo đột phá trong phát triển du lịch của tỉnh”, ông Vũ A Bằng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vũ A Bằng trong thời gian tới tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp với Bộ VHTTDL tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Ban hành các kế hoạch cụ thể tổ chức các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên: Phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch”. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện, hoạt động; phê duyệt các kịch bản, chương trình chi tiết theo thẩm quyền; xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

012. BẢO AN/ “VINH QUANG ĐIỆN BIÊN PHỦ - TRẢI NGHIỆM BÁT TẬN”// Văn hóa.- Số 24.- Ngày 23/02/2024 - Tr.6

Biểu trưng và khẩu hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 có chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bát tận”, được xây dựng trên âm hưởng hào hùng của chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Biểu trưng và khẩu hiệu này được thiết kế dựa trên màu sắc đặc trưng của du lịch tỉnh Điện Biên. Trong đó, màu vàng tượng trưng cho du lịch lịch sử - tâm linh, tượng trưng cho đức tin và khát vọng; các màu chàm, xanh lá, tím nhạt biểu trưng cho du lịch văn hóa, khám phá cảnh quan thiên nhiên; màu xanh da trời tượng trưng cho du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, giúp cân bằng năng lượng và mang đến cảm xúc tích cực.

Lấy hình ảnh trung tâm là Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ với mong muốn giới thiệu lịch sử hào hùng, khát vọng hoà bình và hướng tới tương lai phát triển của tỉnh Điện Biên kết hợp với hình ảnh hoa Ban được cách điệu đầy màu sắc thể hiện vẻ đẹp đặc trưng, mang đến nguồn năng lượng tươi vui, thể hiện vẻ đẹp, sự đa dạng, phong phú.

Tâm của hoa Ban được cách điệu với hình ảnh 3 nhụy hoa được bao bọc bởi hình trái tim, qua đó thể hiện các giá trị cảm xúc, đồng thời cũng truyền tải tình cảm của vùng đất, con người Điện Biên thân thiện, hiếu khách.

Dải hoa văn thổ cẩm đại diện cho những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào 19 dân tộc tại Điện Biên (Thái; Mông; Kinh; Dao; Khơ Mú; Hà Nhì; Kháng; Mường; Cống; Si La; Nùng; Phù Lá; Tày; Sán Chay...) đoàn kết, cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Biểu trưng và khẩu hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 thể hiện lời mời gọi du khách hãy đến tỉnh Điện Biên để cùng sống lại với lịch sử vinh quang và có những trải nghiệm bất tận, để thêm yêu mảnh đất cực Tây Tổ quốc.

013. NAM HÙNG/ ĐIỆN BIÊN TÍCH CỰC QUẢNG BÁ VĂN HÓA, PHÁT TRIỂN DU LỊCH// Văn hóa.- Số 16.- Ngày 05/02/2024 - Tr.6

Phát huy tiềm năng để phát triển văn hóa, du lịch, những năm gần đây công tác quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch được tỉnh Điện Biên quan tâm đẩy mạnh với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Lượng du khách tăng cao

Nhằm khai thác, phát huy những lợi thế phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch bằng nhiều biện pháp như chú trọng nghiên cứu, phát triển thị trường, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tiếp cận các thị trường du lịch mục tiêu, thông qua tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu của đơn vị, kết nối các đơn vị lữ hành trên cả nước.

Năm 2023, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại các hội chợ, sự kiện trên toàn quốc. Một trong những điểm nhấn trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Điện Biên đó là vừa qua, Điện Biên đã tổ chức thành công Tuần văn hóa, du lịch tại Hà Nội, TP. HCM, và Thanh Hóa.

Theo đó, Sở VH-TT-DL Điện Biên đã tích cực, chủ động trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các sự kiện cụ thể trong và ngoài tỉnh cũng được quan tâm và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Trong khuôn khổ các Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức các hoạt động quảng bá các giá trị văn hóa, xúc tiến du lịch tỉnh Điện nhằm tăng cường kết nối, liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên với Hà Nội, TP. HCM, và Thanh Hóa và các tỉnh thành phố trên cả nước.

Qua đó, tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh trao đổi thông tin, phát triển thị trường; phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành xây dựng và

khai thác các tour, tuyến du lịch đến với tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc, tạo đà để kích cầu tăng trưởng khách du lịch đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, những năm gần đây công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được tỉnh Điện Biên quan tâm, đầu tư với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp, thu hút du khách đến địa bàn.

Mới đây nhất, Sở VH-TT-DL Điện Biên đã tổ chức giao lưu, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội, TP.HCM, và Thanh Hóa với nhiều hoạt động, bao gồm chiếu phim, trưng bày, giao lưu văn hóa, gặp mặt các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp du lịch... thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của hàng vạn lượt du khách và người dân Thủ đô, thành phố mang tên Bác và tỉnh Thanh Hóa đến trải nghiệm.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền quảng bá văn hóa, du lịch tại các địa phương do Sở VH-TT-DL tỉnh Điện Biên tổ chức không chỉ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Điện Biên, mà còn tạo nên được diễn đàn kết nối, trao đổi, xây dựng các chương trình liên kết, hợp tác đưa đón khách du lịch từ Hà Nội, TP.HCM, và Thanh Hóa tới Điện Biên và ngược lại, góp phần thúc đẩy quảng bá, tuyên truyền văn hóa và du lịch.

Có thể khẳng định, Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội, TP. HCM, và Thanh Hóa góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, giao lưu văn hóa, kinh tế, thương mại, du lịch, hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Điện Biên với các tỉnh, thành phố. Qua đó, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người; nét văn hóa đặc sắc của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, mở rộng hợp tác với các địa phương trong nước, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đạt được kết quả tích cực tại Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội, TP. HCM, và Thanh Hóa, Sở VH-TT-DL Điện Biên đã tổ chức tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao đảm bảo nội dung, tiến độ, khoa học, tiết kiệm, đúng quy định. Các hoạt động diễn ra an toàn, thành công góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, giới thiệu với nhân dân và du khách quốc tế về con người, văn hóa truyền thống đặc sắc của 19 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây cũng là chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm thành lập tỉnh Điện Biên, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2024.

Việc tổ chức thành công các sự kiện tại các địa phương Hà Nội, TP. HCM, và Thanh Hóa có ý nghĩa chính trị - kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết. Là dịp để tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Điện Biên với Hà Nội, TP. HCM, và Thanh Hóa được dư luận trong nước quan tâm, đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách, góp phần xây dựng thương hiệu và vị thế của du lịch Điện Biên, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, văn hóa

đôi ngoại. Kết quả rõ nhất của các hoạt động trên chính là số lượng khách du lịch đến tỉnh Điện Biên năm sau cao hơn năm trước.

Tiếp tục quảng bá hình ảnh

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 sắp tới. Đề công tác tuyên truyền về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng sâu rộng, lan tỏa và hiệu quả, thời gian tới, các cấp, ngành, các cơ quan truyền thông của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó nhằm truyền thông, quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người Điện Biên anh hùng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Năm 2024 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 270 năm ngày nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh và hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương cần chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, tăng cường xúc tiến, quảng bá, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT-DL Điện Biên cần tích cực, chủ động phối hợp đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền về văn hóa, du lịch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về du lịch, các sản phẩm du lịch phù hợp, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên.

014. TRÀ MY/ HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ: KỶ VỌNG NĂM DU LỊCH QUỐC GIA THỨC ĐẨY DU LỊCH ĐIỆN BIÊN// Trích nguồn báo Lao động, số 43, ngày 26/02/2024 - Tr.1+7

Trải nghiệm bất tận

Năm Du lịch quốc gia 2024, có chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”. Khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 bao gồm 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng.

Trong đó, 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; 28 chương trình, sự kiện, hoạt động do tỉnh Điện Biên chủ trì; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2024 là Lễ Khai mạc, gắn với Lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ diễn ra vào tối 16.3 tại Quảng trường 7-5; Chương trình nghệ

thuật và bắn pháo hoa nổ tầm cao tới 6.5; Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7.5.

Bên cạnh đó là hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên, liên hoan Âm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8.2024 tại Quảng trường 7-5; hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 vào quý II/2024; lễ tổng kết, bế mạc Năm Du lịch quốc gia tổ chức vào tháng 12.2024...

Tính đến nay, toàn tỉnh Điện Biên có: 205 cơ sở lưu trú du lịch (2.765 phòng, với trên 5.000 giường); trong đó khu vực thành phố Điện Biên Phủ và phụ cận có trên 120 cơ sở lưu trú (1.850 giường, với 3.400 giường). Hệ thống cơ sở lưu trú sẵn sàng phục vụ du khách về tham gia các hoạt động, chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024.

Động lực phát triển du lịch

Đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Điện Biên có thể mạnh phát triển du lịch lịch sử khi được biết đến là mảnh đất lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, Điện Biên còn giàu tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Theo đánh giá của ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Năm Du lịch quốc gia 2024 được kỳ vọng đóng góp cho kinh tế, xã hội, du lịch Điện Biên khởi sắc. Từ đó, tạo điều kiện thu hút các nguồn nhân lực đầu tư phát triển, xây dựng sản phẩm mới, tạo động lực phát triển du lịch những năm tiếp theo.

Nhìn nhận về tác động của Năm Du lịch quốc gia 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng kỳ vọng địa phương sẽ đón 1,3 triệu lượt khách trong năm 2024, tăng 20% so với năm 2023. Tổng thu du lịch năm 2024 ước đạt 2.200 tỉ đồng, tăng 1,3 lần so với năm ngoái.

Điện Biên nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, với diện tích tự nhiên 9.562,9km², có đường biên giới dài 455,572km. Điện Biên là tỉnh duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với 2 quốc gia Trung Quốc và Lào.

Điện Biên hiện có 31 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó 1 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh; 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; nghệ thuật Xòe Thái và Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điện Biên có là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, người dân thân thiện, hiếu khách, bản sắc văn hóa đa dạng.

Hiện nay, Điện Biên là tỉnh duy nhất trong các tỉnh Tây Bắc có cảng hàng không kết nối với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và vừa được nâng cấp, mở rộng đủ điều kiện cho máy bay A321 hoạt động, hệ thống giao thông đường bộ với các tỉnh trong khu vực đang được quan tâm đầu tư, mở rộng...

015. VIỆT ANH/ “TRẢI NGHIỆM BẤT TẬN” TRÊN VÙNG ĐẤT LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN// Nhân dân.- Số 24948.- Ngày 28/02/2024 - Tr.5

Không chỉ là điểm hẹn lịch sử thu hút du khách gần xa đến với Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ - nơi gắn liền Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Điện Biên còn là điểm đến hấp dẫn về du lịch tự nhiên, du lịch văn hóa. Đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”, Điện Biên đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

Điện Biên là tên gọi được vua Thiệu Trị đặt năm 1841 với ý nghĩa là vùng biên cương vững chãi. Từ tên gọi phần nào đã khẳng định vị trí chiến lược của mảnh đất này. Đây là nơi mà bất cứ ai khi đặt chân đến cũng sẽ có cảm giác như đang được đi trên vùng đất của lịch sử, với sự hiện hiện của 31 di tích lịch sử đã được xếp hạng, tiêu biểu như Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng; đền Hoàng Công Chất; các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao...

Điện Biên cũng là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc với nhiều phong tục tập quán, lễ hội truyền thống đang được 19 dân tộc sinh sống nơi đây bảo tồn, phát huy như: Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội đền Hoàng Công Chất, Lễ hội Đua thuyền đuôi én, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc người Thái, H'Mông, Lào, Hà Nhì... Đặc biệt, nghệ thuật Xòe Thái và thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, Điện Biên còn được ưu đãi nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ như hồ Pá Khoang, rừng di tích lịch sử Mường Phăng, đèo Pha Đin huyền thoại, cao nguyên đá và hệ thống hang động tại huyện Tủa Chùa, các điểm nước khoáng nóng tinh khiết như Pe Luông, Uva... Những tài nguyên này có thể coi là “mỏ vàng” để Điện Biên phát triển các sản phẩm du lịch lịch sử-tâm linh; du lịch văn hóa kết hợp khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe... Đây cũng là ba trụ cột chính được xác định trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thời gian qua, Điện Biên đã và đang đẩy mạnh quảng bá, vận hành nhiều sản phẩm du lịch đưa du khách trải nghiệm những điểm đến mang tính bản sắc của Điện Biên, tiêu biểu là 7 tour du lịch: “A Pa Chải-Cực Tây tự hào”; “Panorama hùng vĩ-Huyền thoại Điện Biên Phủ”; “Lễ hội Hoa ban-Sắc màu Tây Bắc”; “Tủa Chùa kỳ vĩ”; “Mùa lúa chín: Thành phố Điện Biên Phủ-Tà Lèng-Mường Phăng”; “City tour Điện Biên”; “Điện Biên-Lịch sử hào hùng”. Năm 2023, nỗ lực vượt qua những khó khăn tồn đọng do ảnh hưởng kéo dài từ đại dịch Covid-19, Điện Biên đã đón 1,1 triệu lượt khách, vượt mục tiêu 900.000 khách đề ra từ đầu năm, doanh thu du lịch ước đạt 1.700 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024, Điện Biên kỳ vọng sẽ tạo được cú huých quan trọng giúp du lịch địa phương khởi sắc, tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 diễn ra với 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng. Trong đó, có 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; 28 chương trình, sự kiện, hoạt động do tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 là Lễ khai mạc gắn với Lễ hội Hoa Ban năm 2024 có chủ đề: “Về miền Hoa ban” được tổ chức ngày 16/3 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ; Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao diễn ra tối 6/5 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ; Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên; Hội chợ Du lịch Tây Bắc-Điện Biên, Liên hoan Âm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8/2024 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ; Hội chợ Công thương vùng Tây Bắc-Điện Biên năm 2024 vào quý II năm 2024; Lễ tổng kết, bế mạc “Năm Du lịch quốc gia-Điện Biên 2024” tổ chức vào tháng 12/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ...

Vừa qua, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2024, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức một số hoạt động, sự kiện như Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên tại Hà Nội; Lễ hội Đua thuyền đười ẻn lần thứ 9; Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ 4; Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024; Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên-Thanh Hóa năm 2024..., nhằm tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 đến với nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bàng, Điện Biên hiện là tỉnh duy nhất trong các tỉnh Tây Bắc có cảng hàng không kết nối với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vừa được nâng cấp, mở rộng đủ điều kiện cho máy bay A321 hoạt động; hệ thống giao thông đường bộ với các tỉnh trong khu vực đang được quan tâm đầu tư, mở rộng...

Tuy nhiên, về cơ sở lưu trú, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh mới có 205 cơ sở lưu trú du lịch với 2.765 phòng, hơn 5.000 giường, trong đó 60% nằm trên địa bàn thành phố, còn lại là ở các huyện, thị xã cho nên điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Thông qua Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, tỉnh mong muốn sẽ thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước về du lịch, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, Cục đang cùng địa phương đưa ra những giải pháp để phục vụ tốt nhất du khách đến Điện Biên, như đẩy mạnh hướng dẫn cộng đồng tham gia mạng lưới lưu trú nhằm tăng cường khả năng đón khách; hỗ trợ Điện Biên công nhận các điểm du lịch, cơ sở lưu trú đạt chuẩn, bảo đảm sẵn sàng các điều kiện cho việc tổ chức các sự kiện và phục vụ du khách đến với Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết, tỉnh đặt mục tiêu năm nay sẽ đón 1,3 triệu khách, nâng doanh thu du lịch tỉnh lên 2.200 tỷ đồng.

016. Thu Minh/ ĐIỆN BIÊN THU PHÍ THAM QUAN BẰNG BIÊN LAI ĐIỆN TỬ// Văn hóa.- Số 26.- Ngày 28/2/2024 - Tr.6

Ban Quản lý di tích, sở VH-TTDL tỉnh Điện Biên vừa đưa vào sử dụng phần mềm quản lý, thu phí tham quan bằng biên lai điện tử tại một số điểm di tích.

Bà Phạm Thị Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên cho biết, việc thu phí tham quan bằng biên lai điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, nhân dân, du khách tham quan khi mua vé, nộp phí, lệ phí tại các điểm di tích. Đồng thời, giúp tổ thu phí giảm tải trong thu phí, lệ phí, đảm bảo an toàn và tránh rủi ro, thất thoát. Biên lai điện tử còn giúp khách hàng sử dụng dễ dàng tra cứu và truy cập thông tin mua, bán hàng hóa dịch vụ trên mạng; thuận tiện trong lưu trữ biên lai điện tử và hạn chế rủi ro trong quá trình bảo quản, lưu trữ biên lai.

Phần mềm quản lý, thu phí tham quan bằng biên lai điện tử được Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên triển khai tại 4 điểm: Di tích Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hàm Đờ Cát và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ.

017. HẢI LÂM/ ĐIỆN BIÊN TRONG MÙA HOA XUÂN// Nhân dân.- Số 24937.- Ngày 17/02/2024 - Tr.1+5

Những ngày đầu năm, cái tên Điện Biên lại được nhắc đến thật nhiều trong các hành trình khám phá thiên nhiên hoang sơ miền Tây Bắc, hay du lịch về nguồn nơi ghi dấu Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" cách đây 70 mùa Xuân...

Đối với tôi và những người trẻ khác tự hào được sinh ra và lớn lên ở Điện Biên, quê hương chúng tôi không chỉ là một "địa chỉ đỏ" trên bản đồ lịch sử mà còn là vùng đất nối tiếp những mùa hoa tươi thắm mỗi dịp Xuân về, luôn đầy ắp ân tình và gọi mời du khách gần xa trải nghiệm.

Từ năm 2018 đến nay, mỗi độ tháng 1, tháng 2 dương lịch, những người quan tâm và yêu mến Điện Biên đều biết đến "Sự kiện hoa anh đào" được tổ chức tại "đảo hoa" ở lòng hồ Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.

Hương sắc kết tinh từ tình yêu

Từ năm 2024, tỉnh Điện Biên đã nâng tầm sự kiện hoa anh đào thành "Lễ hội hoa anh đào" với đa dạng hoạt động, mở màn cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn như: Lễ hội Hoa Ban 2024, Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên, Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2024) và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024). Hàng vạn người dân và du khách quốc tế, đặc biệt nhiều vị khách đến từ Nhật Bản, đã cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp dưới tán hoa anh đào, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao.

Thật thú vị và hiếm có khi cùng lúc được thấy những thiếu nữ trong bộ yukata khoe sắc ngay bên cạnh áo cóm Thái hay váy thổ cẩm H'Mông, ném rượu Mông Pê và lẩu thắng cố đặc trưng miền núi phía bắc Việt Nam cùng rượu sake và lẩu Oden của Nhật, xem biểu diễn âm nhạc truyền thống từ hai quốc gia...

Khu vườn hoa anh đào tuyệt đẹp nằm gần khu di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, rất thuận tiện cho lịch trình tham quan của du khách đến thăm vùng đất chiến trường xưa. Hoa anh đào (sakura) mệnh danh quốc hoa của nước Nhật giữa Thái Bình Dương xa xôi, cũng nổi tiếng kiêu kỳ khó trồng nơi khác, vậy mà đã bén rễ xanh cây, vươn mình trở hoa và tạo thành một sản phẩm du lịch đặc sắc trên đất Điện Biên anh hùng.

Tại "đảo hoa" đang ươm trồng gần 10.000 cây anh đào thuộc hơn 20 giống khác nhau, trong đó khoảng một phần ba sinh trưởng khỏe mạnh và nở hoa đúng dịp đón Xuân hằng năm, đó là thành quả của nhiều năm, nhiều cá nhân và tổ chức cả phía Việt Nam và Nhật Bản. Và chắc chắn người có công lao lớn nhất là Tiến sĩ sinh học Trần Lệ, nhà khoa học quê Hải Phòng đã đem tài năng và nhiệt huyết để thuần dưỡng, nhân giống thành công hoa anh đào Nhật ở Mường Phăng. Ông được mọi người thường gọi trêu mếu là "chúa đảo hoa".

Những người từng có dịp gặp gỡ, trò chuyện với Tiến sĩ Trần Lệ và biết ông còn là một cựu chiến binh, sẽ thấy càng cảm phục trước động lực cũng như quá trình ông cùng các cộng sự nỗ lực tạo ra "đảo hoa", tạo thêm giá trị cho vùng đất vốn thu hút du khách với những giá trị lịch sử.

Năm 2005, người lính già Trần Lệ có cơ duyên được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng (số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội) và được nghe Đại tướng chia sẻ tâm tư về việc tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng đồng bào Mường Phăng (hiện nay gồm hai xã Mường Phăng và Pá Khoang) Điện Biên còn vất vả, mong các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu nếu có thể hãy cố gắng làm được gì đó cho Mường Phăng.

Dành nhiều năm nuôi cấy, thực hành các công nghệ sinh học mới ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa các tỉnh miền núi phía bắc, ông Trần Lệ luôn canh cánh lời Đại tướng căn dặn, động viên. Thế rồi năm 2006, Tiến sĩ Trần Lệ trồng những cây anh đào đầu tiên ở Mường Phăng từ những hạt giống hoa anh đào (tiếng Nhật: sakura) mà ông được một người bạn Nhật Bản tặng trồng thử.

Biết chuyện anh đào có thể sinh trưởng tại Mường Phăng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bấy giờ mới cử đoàn công tác lên tận nơi và tặng thêm hạt giống. Đáng nói, kỳ tích của Tiến sĩ Trần Lệ không phải ngẫu nhiên mà dựa trên những nghiên cứu, khảo sát và thử nghiệm công phu. Chẳng hạn, ông phải chia hạt giống ra trồng ở nhiều nơi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau, bao gồm: Mường Phăng (Điện Biên), Tân Lạc (Hòa Bình), Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc)...

Tại Mường Phăng, ông chọn một đảo nhỏ với nhiều yếu tố thuận lợi có thể khắc phục những đặc tính khiến anh đào khó trồng ngoài Nhật Bản. Theo Tiến sĩ Trần Lệ, hồ Pá Khoang nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển, mùa đông không mưa, mùa hè mát mẻ, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, thích hợp với sự sinh trưởng của nhiều loài cây xuất xứ ôn đới.

Anh đào Nhật Bản nở hoa dưới bầu trời Điện Biên là niềm hạnh phúc cho người trồng, mang lại giá trị kinh tế khi có thể cung cấp số lượng lớn cây giống đi nhiều nơi, làm đẹp cho đời. Đồng thời tiềm năng ấy được nhân lên không ngừng khi hình ảnh lung linh của "đảo hoa" lan tỏa rộng rãi trên mạng, lọt vào danh sách gợi ý của nhiều diễn đàn du lịch nổi tiếng thế giới.

Bên cạnh thành công của Tiến sĩ Trần Lệ, tỉnh Điện Biên cũng đã tiếp nhận thêm 1.000 cây anh đào do một tổ chức hữu nghị Việt-Nhật trao tặng để trồng trên địa bàn tỉnh. Giữa tháng 1/2024, Công ty cổ phần Hoa anh đào Trần Lệ phối hợp Chi nhánh Viettel Điện Biên tiến hành gắn mã truy xuất nguồn gốc cho cây, giúp mọi khách hàng, du khách, người dân đều có thể dùng điện thoại thông minh tìm hiểu các thông tin từng sản phẩm nông, lâm nghiệp này.

Còn Tiến sĩ Trần Lệ, người xuân này bước sang tuổi 75, vẫn chưa ngừng nghỉ khát khao làm cho mùa hoa anh đào kéo dài hơn, nhân thêm nhiều giống hoa anh đào cũng như mang thêm hoa quý khác về Mường Phăng. Với ông, chung tay góp sức để Điện Biên nói chung, Mường Phăng nói riêng thêm hấp dẫn khách du lịch là việc ông đã, đang và sẽ làm vì tình yêu dành cho vùng đất đặc biệt không chỉ gắn với cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn giàu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái.

Điểm hẹn giữa ngàn hoa

"Đảo hoa" Mường Phăng là một doi đất nhỏ trong số hàng nghìn hòn đảo rải rác giữa lòng hồ Pá Khoang, nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20 km, có hai tuyến đường đi phổ biến là đường thủy (dùng thuyền máy xuyên hồ) và đường bộ (từ bản Kéo, xã Pá Khoang). Du khách không đi theo tour du lịch cũng có thể dễ dàng tự trải nghiệm, băng qua những con đường nhỏ uốn lượn quanh núi rừng xanh ngắt, không khí trong lành, ngắm nhìn nhiều bản làng người Thái, người H'Mông, người Khơ Mú và những chiếc cầu treo độc đáo nối liền đảo này với đảo kia...

Vài năm nay, người dân trong và ngoài tỉnh Điện Biên rất yêu thích hoạt động dã ngoại cùng gia đình và bạn bè mùa hoa anh đào, cùng đi ngắm hoa, cắm trại, giao lưu văn nghệ, cho trẻ nhỏ vận động và học hỏi từ thiên nhiên. Theo anh Phan Thành,

đại diện Công ty Du lịch Điện Biên cùng thổ địa, mùa anh đào hai năm gần đây thu hút lượng đáng kể du khách từ các tỉnh, thành phố phía nam.

Tuy nhiên, nếu không có dịp đến đúng mùa hoa anh đào, du khách cũng không phải thất vọng bởi từ cuối đông cho đến trọn vẹn tiết xuân, mọi ngõ đường ở Điện Biên đều được tô điểm bởi nhiều loài hoa. Dã quỳ vàng ươm còn chưa tàn, hoa cải trắng muốt đã rộ nở, rồi đến hoa đào rừng, hoa anh đào, hoa mơ, hoa mận bung muôn hồng ngàn tía.

Đón Tết Nguyên đán xong, hoa ban tím, hoa gạo đỏ lại vào mùa, khiến đất trời Tây Bắc thêm ấm áp và rực rỡ... Thời điểm cuối tháng 2 đến tháng 3 dương lịch, được mong chờ nhất hẳn là mùa hoa ban, loài hoa được coi như biểu tượng của Điện Biên nhiều năm qua. Cây ban có đặc tính ưa sáng nên thường mọc tự nhiên ở nơi thoáng đãng như ven đường, trên đồi cỏ thấp, thậm chí trên vách núi đá. Hoa ban nở khi lá đã rụng hết, tạo nên những vòm hoa khổng lồ như được kết từ hàng nghìn, hàng vạn chú bướm nhỏ.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Điện Biên thường xuyên tổ chức Lễ hội Hoa Ban vào giữa tháng 3 hằng năm. Để bảo tồn, phát huy giá trị cây ban và Lễ hội Hoa Ban trở thành thương hiệu văn hóa-du lịch nổi bật, cây ban còn được người dân Điện Biên trồng trước cửa nhà, ở trường học, công viên, công sở và khuôn viên các danh lam thắng cảnh.

Có thể kể đến một số địa điểm nhiều hoa đẹp mà du khách và giới họa sĩ, nhiếp ảnh gia yêu thích như: khu vực Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và các tuyến đường trung tâm thành phố, xã Thanh Minh, xã Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ); đường từ Mường Chà sang Mường Nhé; thị xã Mường Lay; xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa); Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (huyện Điện Biên)...

Đông đảo du khách đã có được những khoảnh khắc khó quên khi "check-in" với rừng ban trắng tinh khôi, rồi lại tiếp tục xúc động khi biết hoa ban có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với cộng đồng người Thái nơi đây, như tôn vinh lòng hiếu thảo, tình yêu thuần khiết. Người Thái dâng hoa ban lên bàn thờ tổ tiên mỗi dịp đầu năm, dùng hoa ban để chế biến nhiều món ẩm thực địa phương hấp dẫn.

Càng ý nghĩa hơn, cây hoa ban còn tựa như một "sứ giả" văn hóa được mang đến ươm trồng ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh... để quảng bá hình ảnh Điện Biên, tăng cường mối quan hệ giao lưu, tình đoàn kết và xúc tiến các hoạt động thương mại, du lịch.

Dự kiến, Lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ mở màn vào ngày 16/3, "xứ sở hoa ban" tươi đẹp, giàu truyền thống sẽ đón dòng người từ muôn phương về ôn lại lịch sử oanh liệt cũng như khám phá một phần văn hóa đậm đà nơi biên cương cực Tây của Tổ quốc. Những người dân nơi đây sẽ chia sẻ với du khách về những di tích vang bóng một thời, những lễ hội mùa xuân rộn ràng của 19 dân tộc anh em sinh sống nơi đây, hay chỉ đơn giản là những con đường đẹp nhiều hoa ban nở... với tất cả những kỷ niệm thân thương và niềm hãnh diện.

018. Trần Kiên/ ĐIỆN BIÊN: KẾT LUẬN THANH TRA VỀ QUY HOẠCH VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG// Thanh tra.- Số 8.- Ngày 22/2/2024 - Tr.7

Thanh tra tỉnh Điện Biên mới thực hiện thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, giai đoạn năm 2015-2022, tại Sở Xây dựng, UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên.

Trong giai đoạn từ năm 2015-2022, UBND các cấp trong toàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện phê duyệt 76 đề án quy hoạch xây dựng, trong đó có: 24 đề án điều chỉnh, 2 đề án quy hoạch phân khu đô thị, 31 đề án quy hoạch chi tiết đô thị, 19 đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Thanh tra trực tiếp tại Sở Xây dựng, UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên, bên cạnh nhiều mặt tích cực, Kết luận số 69/KL-TTr ngày 23/01/2024 của Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Chất lượng quy hoạch thấp

Kết quả thanh tra cho thấy, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung còn thấp so với diện tích đất xây dựng, nhiều quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa được triển khai dẫn đến nhiều dự án còn chậm triển khai, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời chất lượng các đề án quy hoạch chưa cao, chất lượng đô thị còn thấp, tốc độ đô thị hóa chậm.

Sở Xây dựng là cơ quan có chức năng nhiệm vụ tham mưu quản lý quy hoạch, song chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) tạm và quy định về cấp GPXD có thời hạn; tham mưu văn bản về quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh có nội dung không đảm bảo quy định; chưa kịp thời đôn đốc việc rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế quản lý kiến trúc, rà soát quy hoạch.

Sai sót trong lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch

Đoàn thanh tra lựa chọn 18 đề án quy hoạch để tiến hành thanh tra, trong đó kiểm tra xem xét đối với 7 đề án tại Sở Xây dựng, 8 đề án tại UBND thành phố Điện Biên Phủ và 3 đề án tại UBND huyện Điện Biên đã phát hiện một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định như:

Thời gian phê duyệt nhiệm vụ và thời gian lập đề án quy hoạch còn chậm, lập quy hoạch ngoài ranh giới; không đúng tỷ lệ bản vẽ, bản vẽ không thống nhất; không thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch, không có ý kiến của cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch đô thị; lập điều chỉnh quy hoạch chưa đủ hồ sơ thể hiện theo quy định; yêu cầu về hồ sơ sản phẩm quy hoạch thiếu thành phần bản vẽ.

Thuyết minh nhiệm vụ chưa sắp xếp đảm bảo, tính toán chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chưa phù hợp, thống nhất, đầy đủ; không xây dựng báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh, hồ sơ còn nhầm lẫn... Việc điều chỉnh có sự nhầm lẫn giữa điều

chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ; điều chỉnh hoán đổi chưa phù hợp, quy mô dân số còn thiếu thuyết minh, tính toán, viện dẫn nguyên nhân, lý do giảm.

Nội dung báo cáo thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo, chưa có ý kiến điều chỉnh bất cập, tồn tại trong thuyết minh điều chỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (Sở Xây dựng) chưa có ý kiến báo cáo UBND tỉnh về sự bất cập trong lập quy hoạch chi tiết tại khu vực chưa có phê duyệt quy hoạch phân khu; thẩm định tính toán hệ số sử dụng đất chưa phù hợp tương ứng với chiều cao tối đa và mật độ xây dựng.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết chưa thể hiện phần “danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch”. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết của một số đồ án có những nội dung chưa đảm bảo.

Lập bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất không đúng tỷ lệ; thuyết minh đồ án quy hoạch không có dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư, đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện; việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết còn chưa đầy đủ như các phụ lục kèm theo thuyết minh, kèm theo văn bản pháp lý liên quan, quy mô dân số dự kiến.

Trong việc quyết toán kinh phí dành cho công tác lập quy hoạch, qua thanh tra cho thấy tại Sở Xây dựng còn việc thanh toán chi phí phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành khi chưa có hồ sơ phê duyệt quyết toán theo quy định; tại UBND thành phố Điện Biên Phủ áp sai đơn giá lương chuyên gia chủ nhiệm đồ án, chuyên gia triển khai kỹ thuật, nhân sự khác theo quy định với số tiền là 18.351.000 đồng.

Hạn chế trong thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng

Trong việc tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, giai đoạn từ 2015 đến 2018 tỉnh Điện Biên đã tổ chức thực hiện thẩm định, cấp 11 giấy phép quy hoạch. Qua kiểm tra việc tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép quy hoạch cho thấy cơ quan chức năng không tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan; không có báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án theo quy định. Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng.

Thời gian, nội dung công bố công khai quy hoạch còn chậm; chưa công khai quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được ban hành. Quá trình triển khai thực hiện, Sở Xây dựng chưa đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện công khai 2 đồ án quy hoạch điều chỉnh theo quy định.

Chưa kịp thời tham mưu trong công tác lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới đối với các đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ cắm mốc chưa đúng thẩm quyền.

Trong việc cấp GPXD còn thiếu một số thông tin theo mẫu; có 1 GPXD được cấp khi chưa có quy hoạch; việc gia hạn GPXD chưa thông báo cho chủ sở hữu công trình...

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã thu hồi số tiền chi sai quy định 18.351.000 đồng. Kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm và xây dựng các giải pháp chấn chỉnh khắc phục.

019. Thu Huyền/ HÀNH TRÌNH BẮT GIỮ TỘI PHẠM MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA// Bảo vệ pháp luật.- Số 13+14+15.- Ngày 19/02/2024 - Tr.27

Việc bắt giữ được đối tượng Hoàng Tiến Dũng, kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép 49 bánh ma túy loại Methaphethamin là một hành trình đầy gian nan. Trong đó, bên cạnh mồ hôi, công sức của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên, không thể không nói đến sự hỗ trợ đặc lực của các cơ quan chức năng tỉnh Luông Pra Bông, nước bạn Lào.

“Trùm” ma túy 2 lần bị truy nã

Ngày 15/8/2022, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức vào phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Tiến Dũng (tên gọi khác là Bun Long Lò Vãn), kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trái phép ma túy xuyên biên giới với số lượng 49 bánh ma túy loại Methaphethamin. Với trọng lượng ma túy buôn bán đặc biệt lớn, gần 48,5 kg, Hoàng Tiến Dũng bị tuyên phạt mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự.

Hoàng Tiến Dũng là một đối tượng cộm cán, có “thâm niên” trong lĩnh vực buôn bán trái phép chất ma túy. Năm 1993, Hoàng Tiến Dũng bị TAND tối cao tuyên phạt 14 năm tù về tội Mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Năm 1994, khi đang chấp hành án tại Trại giam Công an tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên) Dũng trốn trại vượt biên sang Lào thay tên đổi họ, lấy vợ, sinh con và tiếp tục ngựa quen đường cũ, lún sâu vào con đường mua bán trái phép chất ma túy.

Dũng đã từng 2 lần bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra lệnh truy nã: Lần thứ nhất sau khi Dũng trốn trại; Lần thứ 2 sau phi vụ buôn bán trái phép 49 bánh ma túy bị phát giác, 2 đàn em thân tín của Dũng bị bắt quả tang. Việc bắt giữ Hoàng Tiến Dũng để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử là một hành trình gian nan. Trong đó, bên cạnh mồ hôi, công sức của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên, không thể không nói đến sự hỗ trợ đặc lực của các cơ quan chức năng tỉnh Luông Pra Bông, nước bạn Lào thông qua việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự.

Ông Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên cho biết: “Dũng là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển 49 bánh ma túy sang Việt Nam vào năm 2019. Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng bắt giữ được 2 đối tượng, còn Dũng tiếp tục bỏ trốn về Lào. Trước tình hình đó, để giải quyết triệt để vụ án, lãnh đạo VKSND tỉnh Điện Biên đã trao đổi, phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vừa kết hợp việc truy nã, phối hợp với Cơ quan An ninh Luông Pra Bông của Lào trong việc rà soát, bắt đối tượng. Kết quả là đã bắt được Hoàng Tiến Dũng. Cơ quan An ninh Luông Pra Bông của Lào đã

trao trả Hoàng Tiến Dũng cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên để xử lý giải quyết vụ án”.

Tẩu thoát sau phi vụ "khủng" bị bại lộ

Hơn 4 năm về trước, vào lúc rạng sáng ngày 1/9/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ là, Lò Văn Lả (SN 1969, hiện sinh sống tại Lào) và Hoàng Mạnh Linh (SN 1983, trú tại tổ 3, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ). Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 2 bao tải lớn có chứa 49 bánh ma túy loại Methaphethamin có tổng trọng lượng gần 48,5 kg.

Theo lời khai của Lò Văn Lả và Hoàng Mạnh Linh, số ma túy này là của Hoàng Tiến Dũng (anh trai của Hoàng Mạnh Linh) thuê Lả và Linh tìm người vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. Sáng 1/9/2019, theo chỉ đạo của Dũng, Lả và Linh đi xe máy đến điểm hẹn nhận 2 bao tải chứa ma túy từ một người không quen biết để giao cho Lại Thế Mậu (SN 1984, trú tại Thanh Hóa) vận chuyển về Hà Nội theo thỏa thuận. Khi Lả và Linh chở ma túy về đến khu vực xã Noong Luống, huyện Điện Biên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Căn cứ lời khai của Lả và Linh, Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp đối với Lại Thế Mậu.

Riêng Hoàng Tiến Dũng thấy động đã tìm cách tẩu thoát, nên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tách vụ án và ra quyết định truy nã đối với Hoàng Tiến Dũng, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Ngày 12/3/2020, TAND tỉnh Điện Biên đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Thống nhất với cáo trạng truy tố và mức án mà đại diện VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lò Văn Lả và Hoàng Mạnh Linh mức án tử hình, Lại Thế Mậu 20 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Thay tên, đổi họ vẫn không thoát tội

Vụ án đã kết thúc thành công giai đoạn 1 với 3 bị cáo bị đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, nhiệm vụ khó khăn, nặng nề của các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn còn ở phía trước. Bởi Hoàng Tiến Dũng, đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án vẫn lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Phán đoán Hoàng Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ trốn sang Lào tìm chốn dung thân, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã cử tổ công tác sang Lào xác minh, truy tìm đối tượng.

Thiếu tá Lù Như Ngọc, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Quá trình điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn vì đường đi lại rất hiểm trở. Đối tượng truy nã với bản chất là chủ mưu cầm đầu thì rất tinh vi và xảo quyệt đã che giấu thân phận của bản thân và cư trú ở những nơi vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh của Lào và thay tên, đổi họ”.

Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng nước bạn Lào, ngày 29/12/2021, Hoàng Tiến Dũng đã bị bắt giữ tại huyện Mưong Nan, tỉnh Luông Pra Băng và được Cơ

quan điều tra nước bạn dẫn độ bàn giao cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Dũng thừa nhận đã thuê Lò Văn Lả và Hoàng Mạnh Linh nhận 49 bánh ma túy rồi giao cho Lại Thế Mậu vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Ngày 1/9/2019 sau khi thống nhất kế hoạch và phân công cho Lả và Linh đến điểm hẹn nhận ma túy, Dũng làm nhiệm vụ chạy trước dò đường. Trên đường đi, Dũng điện thoại cho Linh, thấy Linh không bắt máy, phán đoán Linh và Lả đã bị bắt, nên Dũng đón taxi chạy lên hướng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, rồi đi bộ theo đường rừng trốn sang Lào.

Dù đã bắt được đối tượng, nhưng việc xác minh lý lịch của người phạm tội là một vấn đề không đơn giản. Bởi Hoàng Tiến Dũng dù sinh ra và lớn lên tại tỉnh Điện Biên, nhưng từ năm 1994 sau khi trốn khỏi trại giam đã vượt biên sang Lào thay tên đổi họ, lấy vợ, sinh con và nhập Quốc tịch Lào. Trong khi đó, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, lý lịch của bị can do Cơ quan điều tra lập đòi hỏi phải có sự xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật và bảo đảm tiến độ điều tra vụ án, ngay sau khi bắt được Hoàng Tiến Dũng, với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, VKSND tỉnh Điện Biên thông qua Sở Ngoại vụ để có văn bản đề nghị VKSND tỉnh Luông Pha Bông xác minh lý lịch, nhân thân của Hoàng Tiến Dũng. Những yêu cầu tương trợ tư pháp của VKSND tỉnh Điện Biên đã được VKSND tỉnh Luông Pra Bông nhanh chóng thực hiện. Kết quả này đã góp phần quan trọng bảo đảm cho vụ án được giải quyết triệt để và đúng thời hạn luật định.

020. TTXVN/ ĐIỆN BIÊN: PHÁ NHỎ KHOẢNG 600 CÂY THUỐC PHIỆN TRỒNG LẤN VỚI RAU CẢI// Phụ nữ Việt Nam.- Số 17.- Ngày 26/02/2024 - Tr.15

Đồn Biên phòng Na Cô Sa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với lực lượng Công an xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ bắt quả tang đối tượng Hồ Thị La (sinh năm 1977, trú ở bản Huổi Po, xã Na Cô Sa) có hành vi trồng cây thuốc phiện xen lẫn với cây rau cải tại nương rau trong núi.

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 600 cây thuốc phiện đang thời kỳ ra hoa, được trồng xen lẫn với cây rau cải trên diện tích khoảng 30m², thuộc khu vực bản Huổi Po, xã Na Cô Sa. Ngay sau khi phát hiện, bắt quả tang, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành phá nhỏ toàn bộ số cây thuốc phiện trên, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

021. Phan Quân/ BÈN BỈ VỚI NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG NƠI VÙNG CAO TỬA CHÙA// Tuần tin tức.- Số 9.- Ngày 29/2/2024 - Tr.11

Nhiệt tình, năng nổ và luôn tận tâm với nghề - đó là những nhận xét của đồng nghiệp khi nói về điều dưỡng Mào Văn Hương, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên). Anh là một trong những cá nhân của tỉnh Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong năm 2023 vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022.

Là người dân tộc Thái, Mào Văn Hương sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng cao huyện Tủa Chùa. Khi còn là học sinh, chứng kiến cảnh nhiều người dân tộc ăn lá ngón tự tử, ước mơ theo đuổi ngành Y để về chăm sóc, chữa bệnh cứu người trong anh càng thêm cháy bỏng. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế tỉnh Điện Biên (nay là Trường Cao đẳng Y tế tỉnh), Mào Văn Hương về làm điều dưỡng viên tại Khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa.

18 năm công tác ở Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa, anh đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó có lần cứu sống em bé người Mông ăn lá ngón để tự tử. Đó là năm 2007, khi đang trực, nhận được tin báo có em bé ăn lá ngón tự tử, Hương nhanh chóng cùng ê kíp khẩn trương cấp cứu bệnh nhân. Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế quá muộn, mọi chỉ số liên quan đến sự sống đã không còn. Kíp trực đã buông xuôi vì nghĩ bệnh nhân đã chết. Không bỏ cuộc, anh cố ở lại để cứu em bé bằng cách bóp bóng thở và liên tục ép tim bệnh nhân. “Lúc đó, nhìn bệnh nhân tím tái, tôi rất thương xót. Với suy nghĩ còn nước còn tát, tôi tiếp tục cấp cứu và cầu mong một phép màu sẽ đến với em ấy. Trong lúc tôi liên tục ép tim, em ấy bắt đầu thở và dần dần hồi phục trở lại. Em ấy đã được cứu sống, lúc ấy, tôi và mọi người đây vui sướng”, Hương nhớ lại.

Sau kỷ niệm đáng nhớ ấy, Hương được nhiều đồng nghiệp mến mộ, tin yêu. Đặc biệt, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa rất tin tưởng vào năng lực, sự tận tâm với nghề của anh nên đã cử anh đi học Cao đẳng, rồi lên Đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2013, anh tốt nghiệp Đại học với bằng Cử nhân Điều dưỡng.

Với chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, anh được lãnh đạo cơ quan tin tưởng giao trọng trách Trưởng Phòng Điều dưỡng của Trung tâm. Anh đã tham mưu điều hành tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn toàn Trung tâm, xây dựng và triển khai chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Điều dưỡng Việt Nam. Ngoài ra, anh còn trực tiếp hướng dẫn và chỉ đạo các cán bộ y tế của mình thay đổi từ mô hình phân công chăm sóc theo công việc, sang mô hình chăm sóc theo nhóm, người bệnh. Các bệnh nhân khi đến Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa đã được chăm sóc tận tình, được phục vụ chu đáo.

Bác sỹ Thảo A Sùng đồng nghiệp của anh Hương cho biết, Trung tâm luôn trân quý, sự kính trọng đối với điều dưỡng Mào Văn Hương, bởi lòng nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc của anh. Bác sỹ Sùng chia sẻ, anh Hương luôn dành thời gian nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai đầy đủ, kịp thời cho hệ thống điều dưỡng của Trung tâm. Bên cạnh đó, anh luôn lắng nghe ý kiến từ cấp dưới để nắm bắt, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

022. Hà - Minh/ ĐIỆN BIÊN: KÝ KẾT HỢP TÁC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN// Giáo dục và thời đại.- Số 51.- Ngày 28/2/2024 - Tr.8

Ngày 27/2, Sở GD&ĐT Điện Biên đã làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN). Hai bên đã thảo luận các nội dung, khả năng hợp tác theo hướng phát triển bền vững, hợp tác lâu dài.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã tóm tắt về tình hình công tác giáo dục Điện Biên, đặc biệt là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh trên địa bàn. Cùng với đó, công tác phối hợp với ĐHNN đào tạo giáo viên ngoại ngữ cho tỉnh. Theo thống kê, từ năm 2011 - 2016, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Trường ĐHNN - ĐHQGHN tiến hành khảo sát và tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho gần 1.600 lượt giáo viên tiếng Anh của tỉnh. Nhờ đó, số lượng giáo viên các cấp đạt chuẩn năng lực về ngoại ngữ tăng lên.

Xuất phát từ nhu cầu, Sở GD&ĐT Điện Biên đề xuất một số nội dung hợp tác với Trường ĐHNN – ĐHQGHN về đào tạo giáo viên tiếng Anh. Theo đó, đề xuất hợp tác đào tạo cử nhân hệ vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh kết hợp với bồi dưỡng Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bậc THCS/THPT) để phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh từ nguồn nhân lực tại chỗ của tỉnh.

Sở GD&ĐT đề xuất hợp tác theo hình thức chuyên gia (OSOC - One school one consultant). Hợp tác phát triển chương trình ngoại khóa giáo dục liên môn; cung cấp các khóa bồi dưỡng tiếng Anh ngắn hạn; bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho cán bộ, nhân viên các sở ban ngành; phối hợp dịch thuật, giới thiệu các sản phẩm OCOP và chuẩn hóa bản dịch tại các khu du lịch, văn hóa...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHNN – ĐHQGHN nhất trí với các nội dung Sở GD&ĐT Điện Biên đề xuất. Đồng thời, thông tin Trường ĐHNN - ĐHQGHN chuẩn bị tổ chức hội thảo ra mắt “Kênh hỗ trợ giáo dục ngoại ngữ phổ thông”, đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cử giáo viên tham dự, có thể triển khai sớm và ưu tiên cho giáo dục Điện Biên.

Ông Đỗ Tuấn Minh đề nghị Sở GD&ĐT Điện Biên nghiên cứu làm đầu mối để phối hợp, nhân rộng việc đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành, ngoài tiếng Anh có thể xem xét một số ngoại ngữ khác theo nhu cầu thực tế.

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung đề xuất, Sở GD&ĐT và Trường ĐHNN - ĐHQGHN ký kết biên bản hợp tác với 11 nội dung. Trường ĐHNN - ĐHQGHN đã gửi tặng các cuốn sách do giảng viên trường biên soạn.

023. Chí Quý/ MƯỜNG ẮNG, ĐIỆN BIÊN: TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC// Thanh Tra.- Số 9.- Ngày 29/2/2024 - Tr.16

Những năm qua, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ những người làm công tác giáo dục, ngành Giáo dục huyện

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã có bước phát triển về cả quy mô trường lớp lẫn chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đổi mới phương pháp giảng dạy

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Mường Ảng đã chủ động đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Cụ thể hoá các nhiệm vụ, Phòng Giáo dục chủ động chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, gắn với lồng ghép thực hiện nghiêm các cuộc vận động, các phong trào thi đua quy mô, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Ngành Giáo dục Mường Ảng đã làm tốt các chính sách Nhà nước với đội ngũ giáo viên, nhất là những thầy cô giáo ở khu vực biên giới điều kiện khó khăn. Chú trọng và duy trì chuẩn kiến thức trong giáo dục, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn. Đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Chất lượng giáo dục được quan tâm, đến nay hầu hết các trường mầm non tổ chức bán trú cho các con. Đồng thời tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số được các trường thực hiện nghiêm túc; giáo dục tiểu học thực hiện có hiệu quả các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh thông qua việc đổi mới chương trình. Huyện đã duy trì tốt các chỉ tiêu phổ cập giáo dục ở các cấp học.

Cùng với đó, các trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học; triển khai nhân rộng phương pháp dạy học nhóm theo mô hình trường học mới Việt Nam ở hầu hết các trường. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Hiện 100% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng máy tính trong quản lý và soạn giảng.

Trường THCS Thị trấn Mường Ảng là một trong những trường có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, học sinh nhà trường đạt 23 giải, trong đó có 9 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Thầy giáo Phạm Xuân Tân, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Mường Ảng, cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lựa chọn, phân công những giáo viên có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi của trường. Chỉ đạo giáo viên phát hiện những học sinh có năng lực với từng môn học, khích lệ, động viên các em tham gia các đội tuyển. Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi liên tục và đều đặn; có chế độ động viên, khuyến khích, kịp thời đối với giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

Toàn huyện có 34 trường, trong đó, cấp mầm non 12 trường, tiểu học 12 trường, THCS 10 trường, 485 lớp và 13.580 học sinh. Huyện thực hiện chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 29/35 trường đạt chuẩn theo quy định. Phòng còn tham mưu cho chính quyền địa phương phát động sâu rộng phong trào thi đua “dạy tốt”, “học tốt” tạo phong trào trong giáo viên, học sinh, đem lại hiệu quả thiết thực.

Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học tự sáng tạo”, được ngành giáo dục huyện quan tâm, triển khai đến các trường vận dụng phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, chuyên môn. Trong đó, động viên các thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, chữ viết, xây dựng tác phong mẫu mực, đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt đáp ứng giáo dục ngày một cao.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động nâng cao nghiệp vụ, ngành giáo dục huyện Mường Ảng đã khuyến khích, tạo điều kiện đề cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy. Năm học 2023-2024, huyện Mường Ảng có 379/1020 cán bộ, giáo viên đăng ký viết sáng kiến.

Đến thời điểm hiện tại Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường tổ chức đánh giá, nhận xét bước đầu thực hiện sáng kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sáng kiến.

Chất lượng giáo dục ở các trường cũng được nâng lên, tỷ lệ học sinh tiên tiến, học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm tỷ lệ học sinh khá, giỏi bậc THCS đạt trên 50%; bậc tiểu học đạt 99% học sinh có năng lực, phẩm chất tốt; bậc mầm non, có 98% số trẻ đạt về phát triển thể chất và nhận thức. Huyện cũng đã hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi. Nhờ các phương pháp dạy học mới, đã phát huy được tính sáng tạo, chủ động của học sinh, giúp các em nắm bắt nhanh kiến thức ngay tại lớp. Ngoài ra, còn củng cố nhanh kiến thức cho học sinh, giúp các em tự tin, mạnh dạn phát biểu xây dựng bài giảng trên lớp.

Phòng đã chỉ đạo các nhà trường kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương nhằm huy động đa số học sinh trong độ tuổi phổ cập đến trường. Thường xuyên điều tra rà soát, đối khớp dữ liệu giữa các trường THCS, tiểu học và trường mầm non trong xã để đảm bảo điều tra, cập nhật đầy đủ thông tin về các đối tượng phải phổ cập. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học tại các nhà trường nhằm duy trì tốt số lượng học sinh đi học, đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học.

Tính đến tháng 12/2023 toàn huyện vẫn đảm bảo duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Có 6/10 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, tăng 1 xã so với năm học trước, bằng chỉ tiêu kế hoạch giao. Năm 2023 mở 4 lớp xóa mù chữ (giai đoạn 2) tại xã Xuân Lao và xã Mường Lạn với 106/130 học viên, đạt 81,5% kế hoạch giao; kết thúc chương trình 106/106 học viên được công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng về Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025” huyện Mường Ảng.

Đa phần phụ huynh học sinh và học sinh đã có nhiều thay đổi về nhận thức việc tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp THCS của học sinh. Tỷ lệ học sinh đi học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và học nghề sau khi tốt nghiệp THCS đã được nâng lên. Riêng năm 2023, số học sinh tốt nghiệp THCS là: 784 học sinh, số học sinh này sau khi tốt nghiệp THCS năm qua tiếp tục đi học THPT, học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và học nghề là: 712, đạt 90,8% tăng 14,1% so với năm 2022.

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã và đang tạo nên phong trào thi đua dạy và học sôi nổi, hiệu quả trong các nhà trường ở huyện Mường Ảng. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.